

10 lan can kính cường lực cong rõ ràng mm, an toàn 10 mm rõ ràng cong ly nhà máy



10 Kính cường lực cong rõ ràng mm được tạo hình bằng các khuôn được điều khiển bằng máy tính, được làm lạnh nhanh và đồng đều i mm ngay sau khi được nung nóng theo hình dạng thiết kế. Loại này gLass có tất cả những điều tốt đẹp hiệu suất 10 kính cường lực phẳng mm, nhưng có cường độ cao hơn cho áp lực gió và uốn cong so với kính cường lực phẳng.

Ưu điểm của 10 kính cường lực cong rõ ràng mm được sử dụng cho lan can:

1. Hiệu suất an toàn: 10 tấm lan can kính cường lực cong mm sẽ xuất hiện các góc khó chịu khi bị vỡ.
2. Hiệu suất sức mạnh: gấp 4-5 lần kính nổi thông thường 10 mm
3. Hiệu suất ổn định nhiệt: Nhiều hơn ba lần so với kính thông thường, có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ khoảng 200°C .
4. Vui mừng với một thiết kế kiến trúc cao cấp, tính thẩm mỹ cao hơn và cảnh quan rộng.
5. Dễ dàng để làm sạch bản và thay thế khi cần thiết.

Đặc điểm kỹ thuật của 10 mm an toàn thông thoáng nóng tính lan can kính:

Kích thước: Kích thước tối đa là $5600\text{ mm} * 2400\text{ mm}$, Kích thước nhỏ là $400\text{ mm} * 600\text{ mm}$, kích thước thiết kế tùy chỉnh khác có thể được thực hiện bằng bản vẽ.

Radius: 10 mm đường cong rõ ràng bán kính cường lực là 1200 mm , và có thể bán kính tối đa không giới hạn.

Xin lưu ý: Cbao gồm các đặc điểm của 10 tấm hàng rào kính cường lực cong rõ ràng mm, kích thước kính, quy trình cạnh, lỗ khoan và những thứ khác cần được xác nhận trước khi sản xuất. Khi kích thước kính được cắt ra, lan can kính không thể được xử lý cơ học nữa, nếu không nó sẽ bị vỡ.



Liên quan đến kết thúc mm:

Nếu 10 kính cường lực cong rõ ràng mm không phải là lựa chọn tốt nhất cho lan can của bạn, thì công ty chúng tôi có nhiều lựa chọn khác cho bạn, Chúng tôi có kính cường lực (siêu rõ, xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng) Kính dán 5 + 5 mm có PVB rõ ràng phim ảnh PVB tùy chỉnh đầy màu sắc phim ảnh. Một kính uốn nóng cũng thích hợp cho lan can tay, hàng rào và lan can. Chào mừng bạn hỏi thêm chi tiết hoặc gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi, chúng tôi rất vui lòng cố gắng tốt nhất để gặp nhu cầu của bạn.

10 Kính cường lực cong rõ ràng mm dùng làm lan can.



1060 REGISTER

1060

CARNEGIE · MELBOURNE AUSTRALIA

1060 DANDENONG ROAD
CARNEGIE

NOW SELLING

1, 2 & 3 BEDROOM APARTMENTS
WITH SECURE BASEMENT CAR
PARKING, WITHIN 10KM OF THE
MELBOURNE CITY CENTRE

PEADLE THORP FORTUNE MRCB

Nhà máy KXG sản xuất 10 dây chuyên cường lực rõ ràng mm



Nhà máy KXG 10 mm kính cường lực cong rõ ràng làm thử nghiệm ngâm nhiệt

